



ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๒/ว ๑๗/๕๖

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจและทบทวนหลักการการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๓/ว ๒ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้สภาสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการออกข้อบังคับและถือปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด โดยกำหนดให้ข้าราชการผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ จะต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะการสอนและวิจัยเท่านั้น จะดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามมาตรา ๑๘ (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มิได้ และกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหารอื่น ให้เสนอ ก.พ.อ. พิจารณาเป็นรายกรณี ความแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากมีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งได้เสนอขอให้ ก.พ.อ. พิจารณาวินิจฉัยกรณีตำแหน่งทางการบริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่น หรือตำแหน่งทางการบริหารในหน่วยงานที่มีใช้ส่วนราชการตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด จะถือว่าเป็นตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามมาตรา ๑๘ (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และงานบริหารอื่นที่ ก.พ.อ. กำหนดหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทำหน้าที่แทน ก.พ.อ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว จะต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงหลักการและเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นสำคัญ ซึ่งการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานั้น มีสาเหตุจากปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสายวิชาการ ดังนั้น เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาต่อเวลาราชการให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ เฉพาะเพื่อประโยชน์แห่งการสอนและวิจัยเท่านั้น และจึงกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาต่อเวลาราชการจะต้องเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าด้วย สำหรับเงื่อนไขในระหว่างต่อเวลาราชการ ซึ่งห้ามมิให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการต่อเวลาราชการดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และงานบริหารอื่นๆ นั้น ก็ด้วยเหตุผลเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการต่อเวลาราชการได้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะภารกิจหลักของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการต่อเวลาราชการตามที่กฎหมายกำหนดดังกล่าวข้างต้น ด้วยเหตุนี้ สถาบันอุดมศึกษาจึงไม่อาจแต่งตั้งให้ผู้ที่ได้รับการต่อเวลาราชการดำรงตำแหน่งทางการบริหาร หรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหาร หรือหน้าที่อื่นใดซึ่งมิใช่หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการได้

/ดังนั้น...

ดังนั้น คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา จึงมีมติให้แจ้งชักชวนความเข้าใจและทบทวนหลักการการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาดังกล่าวข้างต้น และขอให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ทางวิชาการซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินกิจการของสถาบันอุดมศึกษา พร้อมทั้งขอให้แจ้งให้สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายขจร จิตสุขุมมงคล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

กลุ่มฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๔๐-๑, ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๔๒

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๔๘